

**UBND QUẬN BA ĐÌNH
BTC CUỘC THI TRỰC TUYẾN
“TÌM HIỂU PL VỀ BẢO VỆ MÔI
TRƯỜNG VÀ QUY TẮC ỨNG
XỬ GẮN VỚI VIỆC BVMT”**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Ba Đình, ngày 26 tháng 10 năm 2020

Số: 06/BTC

Về việc đề xuất khen thưởng đối với tập
thể có thành tích trong triển khai tổ
chức Cuộc thi

Kính gửi: Các đồng chí thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường” do UBND quận Ba Đình phát động đã thu hút được đông đảo CBCCVCLĐ, cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang, nhân dân và các em học sinh trên địa bàn quận hưởng ứng tham gia. Cuộc thi đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) nói chung và cách thức sử dụng dịch vụ công trực tuyến nói riêng, nâng cao hơn về nhận thức của CBCC, nhân dân và các em học sinh về vị trí, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, PBGDPL trong cán bộ, đảng viên, nhân dân và các em học sinh. Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường” do quận phát động cơ bản đã thành công và có hiệu quả tuyên truyền cao đến đội ngũ CBCCVC, tuyên truyền viên, báo cáo viên pháp luật, đặc biệt là các em học sinh trên địa bàn quận. Thông qua cuộc thi này, đã giúp cho đội ngũ công chức, viên chức và nhân dân nhất là các em học sinh nắm và hiểu sâu hơn về nhận thức, ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật về môi trường góp phần bảo vệ môi trường Thủ đô xanh, sạch, đẹp. Từ đó giúp cho đội ngũ CCVCLĐ nhận thức sâu sắc về ý thức, tinh thần trách nhiệm của mình, quyền và nghĩa vụ của công dân đối với việc bảo vệ môi trường. Tham gia hưởng ứng cuộc thi là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020.

Kết quả Cuộc thi, tính đến 17 giờ ngày 10 tháng 10 năm 2020, UBND quận Ba Đình đã có 11.755 lượt thi từ các đơn vị trên địa bàn Quận tham gia. Trong đó:

- Số lượng bài dự thi của CBCCVC: 1.548 bài
- Số lượng bài dự thi của nhân dân và học sinh trên địa bàn quận: 10.207 bài.

Theo thông báo của Ban Tổ chức Cuộc thi của Thành phố và thống kê số lượng bài dự thi theo phân mềm dự thi, Phòng Tư pháp, cơ quan thường trực của Cuộc thi đề xuất khen thưởng đối với 13 tập thể có thành tích trong việc triển khai tổ chức và vận động CBCC và nhân dân trên địa bàn quận tham dự thi dự kiến như sau:



STT	ĐƠN VỊ (13 tập thể)	TÓM TẮT THÀNH TÍCH	GHI CHÚ
1	Phòng Tư pháp	Cơ quan thường trực của Cuộc thi, tích cực tham mưu triển khai tổ chức Cuộc thi	
2	Phòng Giáo dục và Đào tạo	Tích cực triển khai tổ chức và vận động Cuộc thi	
3	UBND phường Quán Thánh	Đơn vị có tỷ lệ bài tham dự thi cao nhất của quận (theo quận chỉ tiêu quận giao)	
4	UBND phường Nguyễn Trung Trực	Đơn vị có tỷ lệ bài tham dự thi cao thứ 2 của quận (theo quận chỉ tiêu quận giao)	
5	UBND phường Điện Biên	Đơn vị có số lượng bài dự thi cao	
6	UBND phường Giảng Võ	Đơn vị có số lượng bài dự thi cao	
7	UBND phường Ngọc Khánh	Đơn vị có số lượng bài dự thi cao	
8	UBND phường Ngọc Hà	Đơn vị có số lượng bài dự thi cao	
9	UBND phường Công Vị	Đơn vị có số lượng bài dự thi cao	
10	UBND phường Trúc Bạch	Đơn vị có số lượng bài dự thi cao	
11	UBND phường Thành Công	Đơn vị có số lượng bài dự thi cao	
12	UBND phường Phúc Xá	Đơn vị có số lượng bài dự thi cao	
13	UBND phường Kim Mã	Đơn vị có số lượng bài dự thi cao	

Kính đề nghị các đồng chí thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi của quận cho ý kiến bằng văn bản, gửi về Phòng Tư pháp trước 15h00' ngày 30/10/2020. Sau thời gian trên nếu các đồng chí không có ý kiến khác bằng văn bản, coi như nhất trí với đề xuất của Phòng Tư pháp.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đ/c Chủ tịch UBND quận;
- Đ/c Phạm Thị Diễm – PCT UBND quận;
- Lưu: TP.

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC**



**TRƯỞNG PHÒNG TƯ PHÁP
Lê Thị Thu Hà**

